

การเป่าแตรสังข์

จากหนังสือ “มุคตะศ็อรฺ อัล-ฟีกฮิล อิสลามีย์”

โดย เชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ตุวัยญีรีย์

แปลโดย อันวาร์ อิสมาอีล

islamhouse.com

1428 / 2007

การเป่าแตรสังข์

แตรสังข์มีลักษณะคล้ายเขาสัตว์ อัลลอฮฺจะทรงบัญชาให้มลาอิกะฮฺ อีสรอฟีล เป่าแตรสังข์ครั้งแรกซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินมลายืนหมด เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้น จากนั้นพระองค์จะทรงบัญชาให้มีการเป่าแตรสังข์ครั้งที่สอง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะฟื้นคืนชีพมาตามเดิมอีกครั้ง

สภาพของสรรพสิ่งทั้งหลายในขณะที่มีการเป่าแตรสังข์

1. อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

»

«

ความว่า “ดั่งนั้นเจ้า (มุหัมมัด) จงผินหลังให้แก่พวกเขา วันซึ่งผู้เรียกกร้อง(อีสรอฟีล) จะร้องเรียกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวของขัวญู สายตาของพวกเขาจะลดต่ำลง ขณะที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนหนึ่งพวกเขาเป็นตุ๊กเตนที่บินว่อนรืบวิ่งไปยังผู้เรียกกร้อง พวกเขาปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่ง” (อัลเกาะมัร : 6-8)

2. อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

»

«

ความว่า “และแตรสังข์ได้ถูกเป่าขึ้น แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะล้มลงตาย เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์ จากนั้นสังข์ได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมอดดู” (อัซซุมัร อายะฮ์ที่ 68)

3. อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

»

«

ความว่า “และจงรำลึกวันที่สังข์จะถูกเป่าขึ้นดังนั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตระหนกเว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทั้งหมดได้มาหาพระองค์ในสภาพผู้ถ่อมตน” (อันนัมล อายะฮ์ที่ 87)

ระยะเวลาห่างระหว่างเป่าแตรสังข์ครั้งแรกกับการเป่าครั้งที่สอง

จากอนุสุรียเราะฮะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กล่าวว่ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่

: : « »

) • : : :

(

ความว่า “ระยะเวลาห่างระหว่างการเป่าแตรสังข์ครั้งแรกกับครั้งที่สอง คือ 40” ผู้คนจึงถามอนุสุรียเราะฮะฮ์ว่า ใ้ท่านอนุสุรียเราะฮะฮ์ 40 วันใช่ไหม? อนุสุรียเราะฮะฮ์กล่าวว่า ฉันปฏิเสธไม่ตอบ ผู้คนจึงถามท่านอีกว่า 40 เดือนเดือนใช่ไหม? อนุสุรียเราะฮะฮ์กล่าวว่า ฉันปฏิเสธอีก ผู้คนจึงถามท่านอีกว่า 40 ปีใช่ไหม? ท่านกล่าวว่า ฉันปฏิเสธอีกครั้ง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีฮ์ หมายเลขหะดีษ 4935 ,มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2955 สำนักนรายงานนี้เป็นของท่าน)

เมื่อใดวันกิยามะฮ์จะบังเกิด

1. จากท่านอนุสุรียเราะฮะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กล่าวว่ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่

»

() «

ความว่า “แท้จริงริมฝีปากของผู้มีหน้าที่เป่าแตรสังข์อยู่ในสภาพพร้อมเป่า นับตั้งแต่ท่านได้ถูก มอบหมายรับหน้าที่นี้ โดยสายตาของท่านจะทอดมอง ยังบัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่ตลอด เนื่องจากเกรงว่าจะถูกบัญชาให้ทำการเป่า แตรสังข์ในขณะที่ท่านกระพริบตาชั่วขณะ ดวงตาทั้งสองของท่านมีประกาย แววเสมือนดวงดาว” (เป็นหะดีษที่เศาะฮี้หฺ บันทึกโดย อัลหากิม หมายเลขหะดีษ 8676 โปรดดูหนังสือ อัลลิลลิลละฮฺ อัศเศาะฮี้หฺ หมายเลขหะดีษ 1078)

2. จากท่านอบูสุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เล่าว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่

»

) «

(

ความว่า “วันที่ประเสริฐที่สุดที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา คือวันศุกร์ เพราะเป็น วันที่ในปีอาดัมถูกสร้างขึ้นมา ในวันนั้นปีอาดัมถูกนำเข้าสู่สวรรค์ อีกทั้งเป็น วันที่ท่านถูกขับออกจากสวรรค์ด้วย และวันกียามะฮฺจะไม่บังเกิดขึ้นนอกจาก ในวันศุกร์เท่านั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 854)